



ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๕๔

ถึง ที่ทำการปกครองอำเภอ ทุกอำเภอ

ตามหนังสือจังหวัดมุกดาหาร ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๐๑๘.๑/ว ๗๐๓๖ ลงวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๖๖ แจ้งอำเภอดำเนินการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” ปรากฏว่าได้มีหลายจังหวัดสอบถามในประเด็นชื่อโครงการระหว่างโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” กับโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักทางศาสนาขยายผลสู่หมู่บ้านศีลธรรม ว่ามีแนวทางปฏิบัติที่แตกต่างกันอย่างไร

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามโครงการเป็นไปด้วยความถูกต้องและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทย จึงขอแจ้งซักซ้อมเพิ่มเติม ดังนี้

๑. การดำเนินการของจังหวัดและอำเภออยู่ภายใต้โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” ของกระทรวงมหาดไทย

๒. การขับเคลื่อนโครงการดังกล่าวในพื้นที่ มุ่งหวังให้ประชาชนทุกศาสนา ความเชื่อ ใช้หลักทางศาสนามาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีความยืดหยุ่น และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของโครงการ จังหวัดและอำเภอสามารถพิจารณาใช้ชื่อ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักทางศาสนา “ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” ได้ตามบริบทของพื้นที่ เช่น คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการคณะทำงานบันทึกข้อตกลง (MOU) ที่มีชื่อผู้แทนจากหลายศาสนาเป็นองค์ประกอบ หรือการจัดกิจกรรมที่ผู้แทนหลายศาสนาเข้าร่วม เช่น กิจกรรมเทิดพระเกียรติฯ เชิดชูสถาบัน หรือกิจกรรมจิตอาสา เป็นต้น

๓. หากการดำเนินกิจกรรมที่จัดขึ้นเป็นกิจกรรมเฉพาะทางพุทธศาสนา เช่น กิจกรรมสวดมนต์ทำบุญตักบาตร ที่ร่วมกับคณะสงฆ์ภายในจังหวัดภายใต้การบูรณาการร่วมกับโครงการหมู่บ้านรักษาศีล ๕ ของคณะสงฆ์ ที่ได้ดำเนินการอยู่แล้วในพื้นที่ ก็สามารถใช้อ้างอิงชื่อ โครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา “หมู่บ้านรักษาศีล ๕ ขยายผลสู่ หมู่บ้านศีลธรรม” ได้

๔. การขับเคลื่อนโครงการยึดหลักบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน ทุกโครงการที่ดำเนินการอยู่แล้วในพื้นที่ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดตามหลักประกัน ๕ ด้านของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ ดังนั้น กิจกรรมใดที่อยู่นอกเหนือจากโครงการของกระทรวงมหาดไทย เช่น กิจกรรมของภาคเอกชน ภาคประชาสังคม หรือหน่วยงานอื่น แต่มีรูปแบบและวัตถุประสงค์ที่สอดคล้องกับตัวชี้วัดของโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ ก็สามารถนำผลการดำเนินการตามโครงการนั้นมาเป็นผลการดำเนินการตามตัวชี้วัด และกิจกรรมที่กำหนดไว้ได้ แต่อย่างไรก็ตาม จังหวัดหรืออำเภอควรเข้าไปมีส่วนร่วม สนับสนุนหรือส่งเสริมกิจกรรมเหล่านั้นด้วย

/ทั้งนี้...

ทั้งนี้ ขอให้อำเภอบัรบับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ฯ ในพื้นที่ให้เกิดการมีส่วนร่วมจากทุกศาสนา ความเชื่อ และสามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลงชื่อตามความเหมาะสม และให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนินงานได้ โดยกรมการปกครองได้มอบหมายให้ นายวรวิทย์ เรืองประสม ตำแหน่ง เจ้าพนักงานปกครองปฏิบัติการ หมายเลขโทรศัพท์ ๐๖ ๕๕๕๖ ๘๙๗๘ เป็นผู้ประสานงาน



ที่ทำการปกครองจังหวัด
กลุ่มงานปกครอง
โทร./ โทรสาร ๐-๔๒๖๑-๑๘๑๗